

XCMG เปิดตัวรถขุดแบบไฮโดรลิกขนาด 700 ตัน มุ่งวางรากฐานให้กับวงการอุตสาหกรรมเครื่องจักร สำหรับการทำเหมืองแร่



รถขุดแบบไฮโดรลิกขนาด 700 ตันจาก XCMG ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างชั้นนำระดับโลก ได้เปิดตัวสายการผลิตที่ทันสมัยของบริษัทที่เมืองซูโจว ประเทศจีน เปิดศักราชใหม่แห่งการผลิตอุปกรณ์หนักของจีน การพัฒนาและการผลิตที่ประสบความสำเร็จของ XE7000E รุ่นใหม่ ทำให้จีนเป็นประเทศที่ 4 ในโลกที่มีความสามารถในการผลิตรถขุดขนาด 700 ตัน ต่อจากเยอรมนี ญี่ปุ่น และสหรัฐ

รถขุดแบบไฮโดรลิกขนาด 700 ตันนี้ มีมอเตอร์ 1,700 กำลังมาจำนวน 2 มอเตอร์ ส่งผลให้มีพลังกำลังแข็งแกร่งยิ่งกว่ารุ่น 99 แทงก์ 2 ตัว ส่วนน้ำหนักเทียบเท่ากับรถแก๊ง 500 ตัน และมีความยาว 23.5 เมตร หรือ 77 ฟุต รถขุดรุ่น XE7000E นี้ยังมีกำลังผลักถึง 243 ตัน และกำลังขุดถึง 230 ตัน โดยตัวถังสามารถตักถ่านหินแต่ละครั้งได้ถึง 50 ตัน นอกจากนี้ ยังสามารถบรรทุกและขนส่งถ่านหินจำนวน 3 หมื่นตันได้ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง นับเป็นประสิทธิภาพขั้นสูงของความก้าวหน้าครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมการทำเหมืองของจีน

หวาง หมิน ประธานกรรมการและประธานบริษัท XCMG กล่าวว่า “ผมภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับทีมงานที่ทำให้ XE7000E กลายเป็นความจริง ทุกคนที่ XCMG ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างเครื่องจักรสำหรับการขุดและการทำเหมืองให้เป็นธุรกิจเบอร์ 1 ของบริษัท การเปิดตัว XE7000E ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะของบริษัท XCMG ในฐานะผู้นำระดับโลกในภาคการผลิตเครื่องจักรหนักที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ ‘Made in China 2025’ ของจีนอีกด้วย”

ในขณะที่การพัฒนาล้อหน้า ล้อเลื่อน ล้อบังคับ และอุปกรณ์ขุดของรถขุดแบบไฮโดรลิก รวมทั้งยุทธศาสตร์ในการควบคุมคู่อัลมอเตอร์แบบซอฟต์แวร์นั้น XCMG ได้รับสิทธิบัตรและคำขอทรัพย์สินทางปัญญาแบบอิสระ 52 รายการในช่วงที่มีการออกแบบและการพัฒนา XE7000E ซึ่งปัจจุบันถือเป็นรถขุดแบบไฮโดรลิกที่มีความสามารถในการรองรับน้ำหนักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ

XCMG ได้ลงทุนวงเงิน 1.8 พันล้านหยวน หรือ 285.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการสร้างฐานอุตสาหกรรมเครื่องจักรสำหรับการทำเหมืองพื้นที่ 94 เอเคอร์ ซึ่งมีทั้งศูนย์กลางเครื่องจักรขนาดใหญ่สำหรับโม้และบด หุ่นยนต์อัจฉริยะสำหรับการเชื่อม และยังมุ่งเป้าไปที่การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับวัดและติดตามสำหรับ

ชิ้นส่วนก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่

เกี่ยวกับ XCMG

XCMG เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรหนักระดับสากลซึ่งมีประวัติยาวนานถึง 74 ปี และรั้งอันดับ 6 ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของโลก บริษัทได้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 177 แห่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าเว็บไซต์ www.xcmg.com หรือเพจของ XCMG บน Facebook , Twitter , YouTube , LinkedIn และ Instagram

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20180416/2105534-1>